

HỘI NGHỊ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VỀ PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC TỈNH MIỀN TRUNG

Thực hiện chỉ thị số 249 - CT ngày 9/VIII/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc tăng cường công tác khí tượng thủy văn (KTTV), nâng cao hiệu quả phục vụ phòng chống bão, lụt, giảm nhẹ thiên tai, phục vụ sản xuất và đời sống, Tổng cục KTTV đã tổ chức "Hội nghị KTTV về phục vụ phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh miền Trung" (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên) để kiểm điểm, đánh giá tình hình phục vụ về KTTV trong thời gian qua và bàn phương hướng, biện pháp tăng cường công tác KTTV, nâng cao hiệu quả phục vụ của Ngành đối với công tác phòng chống bão, lụt, giảm nhẹ thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh miền Trung.

Hội nghị làm việc trong 2 ngày (29 - 30/VI/1993) tại thành phố Đà Nẵng.

Đến dự Hội nghị có đại diện một số Ban, Ngành ở Trung ương (Văn phòng Chính phủ, Ban kinh tế T.Ư, Đảng ủy khối kinh tế T.Ư, Bộ Thủy lợi, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư) đại diện các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, lãnh đạo Tổng cục KTTV, thủ trưởng các đơn vị ở TW và các Đài KTTV tỉnh, liên tỉnh khu vực miền Trung và Đài KTTV khu vực Nam Bộ.

GSTS Nguyễn Đức Ngũ, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV và PGS.PTS Trịnh Văn Thư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo của Tổng cục KTTV về "Công tác KTTV phục vụ phòng chống thiên tai và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh miền Trung" và 12 bản tham luận của các đơn vị chức năng của Tổng cục KTTV. Các Đài KTTV tỉnh, liên tỉnh và khu vực đã trình bày và bổ sung cụ thể cho từng tỉnh những việc đã làm được và những việc chưa làm được, những thuận lợi và khó khăn với công tác phục vụ ở địa phương, chẳng hạn như:

- Hầu hết cán bộ công nhân viên ngành KTTV có nhiệt tình cao, không sợ khó khăn gian khổ, sẵn sàng phục vụ trong mọi tình huống. Dù ở hải đảo xa xôi hay ở những vùng núi cao, những vùng hạn hán ác liệt, vẫn lăn lộn ngày đêm để theo dõi thời tiết khi có những hiện tượng bất thường xảy ra, cảnh báo được kịp thời cho trung ương và cho địa phương.

- Cơ chế bao cấp chưa phù hợp với giá cả thị trường hiện nay nên đời sống của cán bộ công nhân viên ngành KTTV gặp nhiều khó khăn nên phần nào ảnh hưởng đến công tác.

- Trang thiết bị còn nghèo nàn và lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu cấp bách hiện nay cho công tác dự báo và cảnh báo các đợt biến về thời tiết, nhất là công tác thu thập số liệu phục vụ cho công tác dự báo KTTV.

Đại biểu các Ban, Ngành ở T.Ư và đại diện các UBND tỉnh và ban chỉ huy phòng chống lụt bão các tỉnh đã phát biểu ý kiến, rất hoan nghênh Tổng cục KTTV đã tổ chức Hội nghị tại miền Trung là một vùng có tính chất đặc thù về thiên tai của cả nước, năm nào cũng gây thiệt hại đáng kể về người và của. Đây là một đóng góp thiết thực của ngành KTTV vào việc triển khai pháp lệnh phòng chống lụt bão mới được Nhà nước công bố ngày 20/III/1993. Hội nghị này cũng là một sự hưởng ứng thiết thực chương trình hành động về thập kỷ Quốc tế giảm nhẹ thiên tai (1990 - 2000) hiện nay.

Các địa phương đã rất hoan nghênh sự đóng góp tích cực vào việc phòng chống thiên tai của Ngành KTTV từ Trung ương đến các Đài, Trạm KTTV ở địa phương.

Hội nghị đặc biệt quan tâm đến tờ trình số 620 KTTV/VP ngày 30/XII/1992 của Tổng cục KTTV trình Thủ tướng Chính phủ xin được đầu tư khẩn cấp nhằm tăng cường công tác KTTV phục vụ phòng chống bão, lụt ở miền Trung, cụ thể là:

- Bổ sung mạng lưới quan trắc, dự báo thủy văn và đo mưa thật cần thiết ở những vùng hiện nay mạng lưới đo còn thưa, nhất là ở vùng đầu nguồn.

- Trang bị 01 ra đa thời tiết theo dõi bão, mưa lớn tại miền Trung (đặt tại Quảng Nam - Đà Nẵng).

- Xây dựng hệ thống cảnh báo lũ lụt ở một số vùng mưa lớn, lũ lụt có thể gây thiệt hại nghiêm trọng.

- Đánh giá nguy cơ, mức độ ngập lụt ở một số vùng trọng điểm, xây dựng bản đồ ngập lụt ở một số lưu vực sông. Muốn thực hiện được đề án đó, ngoài sự đầu tư của Nhà nước, cần có sự hỗ trợ của địa phương mà trong các tham luận của các tỉnh đã đề cập tới.

Tổng cục KTTV trong báo cáo chung đã nêu ra 3 biện pháp, cụ thể là:

- Nhanh chóng tăng cường trang thiết bị hiện đại (Rada thời tiết, trạm thu ảnh vệ tinh có độ phân giải cao...)

- Tổ chức tốt hệ thống phục vụ trong toàn khu vực.

- Tìm kiếm và khai thác tốt các nguồn đầu tư...

GSTS Nguyễn Đức Ngũ, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV đã tổng kết hội nghị và thay mặt lãnh đạo Tổng cục KTTV cảm ơn các vị đại biểu đã dự và đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho hội nghị. Tổng cục KTTV sẽ nghiên cứu những ý kiến đóng góp của các đại biểu với Ngành KTTV để có hành động cụ thể trong việc phục vụ phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội đối với miền Trung, góp phần thiết thực vào việc chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị số 249 - CT,

KS. Đỗ Văn Quyết

Phòng Phục vụ